

Số: 465/BC-BDN

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2022

## BÁO CÁO

**Tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh  
và công tác tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV**  
(Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 06/6/2022)

VAN PHONG UBND T. LANG SON

Số:.....  
**ĐẾN** Ngày: 09/6/22...  
Chuyên:.....

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban Dân nguyện trân trọng báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và công tác tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV (gọi tắt là Kỳ họp) từ ngày 23/5/2022 đến ngày 06/6/2022 như sau:

### 1. Việc triển khai công tác tiếp công dân

Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân phục vụ Kỳ họp, Ban Dân nguyện đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức hội nghị về phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp với sự tham dự đại diện một số cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện một số Bộ, ngành trung ương có liên quan; đại diện 05 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lạng Sơn); đại diện Bộ Công an và công an địa phương. Trên cơ sở ý kiến, trao đổi và thống nhất của các cơ quan tham dự Hội nghị, Ban Dân nguyện ban hành Kế hoạch về phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp gửi tới các bộ ngành, đơn vị liên quan, UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện.

Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Dân nguyện, Ủy ban nhân dân nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương<sup>1</sup> đã ban hành các chương trình, kế hoạch phối hợp tiếp công dân của địa phương và tổ chức triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó đã tập trung chú trọng việc rà soát lại các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài nhằm hạn chế việc công dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp lên các cơ quan ở Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp. Nhiều địa phương thành lập Tổ công tác để tạo sự chủ động, thường xuyên phối hợp với Ban Dân nguyện, Ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) và đại diện các cơ quan Trung ương tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương nắm tình hình, phối hợp tiếp công dân, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn Kỳ họp của Quốc hội.

<sup>1</sup> Tính đến ngày 02/6/2022, đã có 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Vĩnh Long, Bến Tre, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Long An.

## 2. Tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và kết quả tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

### 2.1. Tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Tình hình công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại 02 Trụ sở Tiếp công dân Trung ương cũng như tình hình công dân tập trung đông người tại nơi diễn ra Kỳ họp, những mục tiêu bảo vệ, khu vực trung tâm chính trị, hành chính của Thủ đô Hà Nội và trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh trong nửa đầu Kỳ họp có nhiều diễn biến phức tạp hơn so với các Kỳ họp trước. Nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh trên cả nước đã được kiểm soát, đời sống, sinh hoạt của nhân dân đã trở lại bình thường, nhiều công dân, nhất là các đoàn đông người bắt đầu khiếu tố trở lại. Ngoài ra, Kỳ họp Quốc hội cũng là thời điểm để các công dân tổ chức các hoạt động khiếu nại tập trung đông người, nhằm tạo sức ép tới các cơ quan chức năng, đặc biệt là các cơ quan Trung ương. Cụ thể như sau:

#### - Tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

Bên trong khu vực Trụ sở Tiếp công dân Trung ương ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đa số các công dân khi đến để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đều chấp hành theo đúng nội quy, quy định tiếp công dân tại Trụ sở. Việc tiếp, hướng dẫn công dân được đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, tình hình an ninh trật tự trong Trụ sở được đảm bảo. Tuy nhiên, bên ngoài Trụ sở Tiếp công dân Trung ương ở Hà Nội, nổi lên là tình trạng công dân của 02 dự án tại thành phố Lạng Sơn tập trung có lúc lên đến hàng trăm công dân và một số đoàn khiếu kiện đông người khác kéo đến khu vực trung tâm quận Ba Đình và một số cơ quan Trung ương, nhà riêng lãnh đạo Đảng và Nhà nước khiếu kiện lưu trú dài ngày tại Thủ đô không vào Trụ sở để đăng ký và được tiếp, hướng dẫn mà tập trung khu vực phía trước cổng Trụ sở, căng băng rôn, khẩu hiệu. Đáng chú ý là nhóm công dân khiếu kiện của tỉnh Bình Định, Ninh Bình có những hành vi gây mất an ninh trật tự. Hàng ngày, các công dân này tập trung thời gian từ 5, 6 giờ sáng tại khu vực trung tâm hành chính quận Ba Đình nhằm gây áp lực đòi xem xét, giải quyết vụ việc. Đến trưa và chiều tối cùng ngày, các công dân thường xuyên tụ tập, la hét ở khu vực cổng Trụ sở (Bao gồm: nhóm công dân tỉnh Ninh Bình do ông Trần Văn Ngọc, trú tại Xóm 4, xã Côn Thoi, huyện Kim Sơn, và bà Nguyễn Thị Tin làm đại diện; nhóm công dân tỉnh Bình Định do bà Đỗ Thị Hương làm đại diện). Đối với các công dân này, các cơ quan chức năng tại Trụ sở đã phối hợp với Công an phường, Công an quận Hà Đông nắm tình hình, tuyên truyền, vận động các công dân chấp hành pháp luật, không để xảy ra các tình hình đột xuất, bất ngờ.

Trong thời gian này, nhiều địa phương đã chủ động, tích cực cử Tổ công tác đến Trụ sở Tiếp công dân Trung ương ở Hà Nội để phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ), Ban Dân nguyện, đại diện tiếp công dân của các cơ quan Trung ương và các cơ quan hữu quan tổ chức làm việc,

hướng dẫn, tuyên truyền, vận động công dân trở về địa phương, không tập trung đông người trong thời gian diễn ra Kỳ họp, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại khu vực trung tâm thành phố Hà Nội. Cụ thể, vào ngày 26/5/2022 có Tổ công tác của thành phố Hải Phòng; ngày 28/5/2022 có Tổ công tác của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; ngày 30/5/2022 có Tổ công tác của Thành phố Hồ Chí Minh; ngày 02/6/2022 có Tổ công tác của tỉnh Kon Tum; Đặc biệt, ngày 03/6/2022 Tổ công tác của tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đến Trụ sở Tiếp công dân Trung ương phối hợp tổ chức tiếp, tuyên truyền, vận động công dân khiếu kiện trở về. Kết quả, đoàn khiếu kiện đông người thuộc Khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn đồng ý trở về để tham gia đối thoại cùng chính quyền địa phương.

*- Tại trung tâm thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh*

Tại thủ đô Hà Nội, ngày cao điểm còn tình trạng 222 công dân khiếu kiện của 24 địa phương<sup>2</sup> tập trung đông người tại các khu vực trung tâm của thành phố Hà Nội... gây mất an ninh trật tự, nhằm gây áp lực, yêu cầu các cơ quan ở Trung ương chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xem xét, giải quyết các vụ việc. Đối với các công dân tập trung đông người này, trong thời gian qua lực lượng chức năng đã vận động được nhiều công dân trở về địa phương.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, riêng trong ngày 30/5/2022, có đoàn khiếu kiện 10 người tập trung tại trung tâm Thành phố, yêu cầu UBND Thành phố Hồ Chí Minh buộc Công ty An Nhân đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giao nhà tại Dự án nhà ở xã hội Vĩnh Lộc D'Gold Bình Chánh.

**2.2. Kết quả tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh**

Trong thời gian từ ngày 23/5/2022 đến ngày 06/6/2022, tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 194 lượt với 566 người đến trình bày 181 vụ việc. Trong đó có 97 vụ việc khiếu nại, 22 vụ việc tố cáo, 61 vụ việc kiến nghị, phản ánh và có 24 lượt đoàn đông người. Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; liên quan đến lĩnh vực tư pháp, phần lớn là đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Cụ thể như sau:

- Tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương ở Hà Nội: Có 181 lượt với 544 người đến trình bày 168 vụ việc, trong đó có 86 vụ việc khiếu nại, 21 vụ việc tố cáo, 61

<sup>2</sup> Lạng Sơn (103 công dân, gồm 100 công dân thuộc 02 đoàn khiếu kiện đông người liên quan đến dự án khu đô thị Mai Pha và dự án chỉnh trang tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn; 03 công dân khiếu kiện đơn lẻ); Thành phố Hồ Chí Minh (23 công dân, gồm 18 công dân khiếu kiện liên quan đến dự án khu đô thị Thủ Thiêm và 05 công dân khiếu kiện của huyện Củ Chi); Tiền Giang (22 công dân); Ninh Bình (14 công dân); Bình Phước (12 công dân); Bình Định (09 công dân); Lâm Đồng (09 công dân); Thanh Hoá (04 công dân); Đồng Nai (04 công dân); Gia Lai (03 công dân); Kiên Giang (03 công dân); Bạc Liêu (02 công dân); Tây Ninh (02 công dân); An Giang (02 công dân) và các tỉnh, thành phố có 01 công dân, gồm: Bình Dương; Cà Mau; Đồng Tháp; Kon Tum; Đắk Nông; Hà Nam; Tuyên Quang; Bà Rịa - Vũng Tàu; Quảng Ninh và Bắc Giang.

vụ việc kiến nghị, phản ánh và có 23 lượt đoàn đông người. Ban Dân nguyện đã trực tiếp tiếp 50 vụ việc<sup>3</sup>.

- Tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương ở Thành phố Hồ Chí Minh: Có 13 lượt với 22 người đến trình bày 13 vụ việc, trong đó có 11 vụ việc khiếu nại, 01 vụ việc tố cáo. Ban Dân nguyện đã trực tiếp tiếp 04 vụ việc<sup>4</sup>.

Ban Dân nguyện đã trực tiếp tiếp tổng cộng 54 vụ việc, trong đó khiếu nại 35 việc, tố cáo 0 việc, kiến nghị phản ánh 19 việc, tiếp 03 lượt đoàn khiếu nại đông người. Qua tiếp công dân, Ban Dân nguyện đã có 10 văn bản hướng dẫn đề hướng dẫn công dân khiếu tố theo đúng quy định pháp luật, ban hành 12 văn bản chuyển đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đồng thời, đã trực tiếp giải thích, hướng dẫn nhiều lượt công dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết và vận động được nhiều công dân trở về địa phương, chấp hành kết quả giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

### ***2.3. Về tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người đáng quan tâm***

Ban Dân nguyện trực tiếp tiếp 03/20 đoàn khiếu nại đông người và đã phối hợp với các cơ quan chức năng tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội tiếp 15/20 lượt đoàn khiếu nại, tố cáo đông người tại các địa phương gồm: Hà Nội: 06 lượt đoàn, Quảng Ninh: 03 lượt đoàn, Hưng Yên: 02 lượt đoàn; các tỉnh có 01 lượt đoàn: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Nam Định, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Bình... Trong đó nổi lên các đoàn đông người đáng chú ý cụ thể như sau:

- Đoàn 05 công dân do bà Chu Thị Phương Dung, trú tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội làm đại diện có đơn gửi Quốc hội đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) - Bộ Công an tạo điều kiện cho ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo ủy quyền của Tập đoàn Tân Hoàng Minh hoàn tất các văn bản ủy quyền cần thiết đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho các nhà đầu tư; Kiến nghị nội dung liên quan đến việc Ủy ban chứng khoán nhà nước hủy bỏ 09 lô trái phiếu. Ban Dân nguyện đã tiếp, nhận đơn của công dân để nghiên cứu và chuyển đến Bộ Tài chính để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

- Đoàn 30 công dân liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khiếu tố, không đồng ý với Thông báo số 1483/TB-TTCP ngày 04/9/2018 và Thông báo số 1169/TB-TTCP ngày 21/7/2021 của Thanh tra Chính phủ liên quan đến việc thu hồi, bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà thu hồi đất của các hộ dân để thực hiện Dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm ... Về vụ việc này, Thanh tra Chính phủ đã nhiều lần tiếp, Lãnh đạo Ban Dân nguyện cũng đã tiếp, ghi nhận ý kiến của các công dân và vận động công dân trở về địa phương.

<sup>3</sup> Xin xem chi tiết Phụ lục số liệu tiếp công dân phục vụ Kỳ họp kèm theo Báo cáo.

<sup>4</sup> Xin xem chi tiết Phụ lục số liệu tiếp công dân phục vụ Kỳ họp kèm theo Báo cáo.

### 3. Đánh giá chung

Trong nửa đầu Kỳ họp, tình hình công dân đến Trụ sở Tiếp công dân trung ương tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao về số lượt, số lượng công dân, số vụ việc và cả số đoàn đông người so với những Kỳ họp trước; tình hình công dân khiếu tố tập trung trước công Trụ sở Tiếp công dân trung ương ở Hà Nội và tập trung đông người, lưu trú dài ngày tại trung tâm Thủ đô Hà Nội có nhiều diễn biến phức tạp. Ban Dân nguyện đã phối hợp rất chặt chẽ với Ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ), đại diện các cơ quan Trung ương: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... cùng tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và các cơ quan hữu quan (lực lượng Công an, Y tế, Ủy ban nhân dân các địa phương nơi có Trụ sở đóng trên địa bàn...) để tổ chức công tác tiếp công dân hiệu quả, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trong và ngoài khu vực Trụ sở. Mặc dù số lượng công dân tăng cao so với những thời điểm trước, nhiều công dân có biểu hiện kích động, tiêu cực nhưng đều được tiếp, hướng dẫn chu đáo, tận tình, đúng quy định pháp luật. Đồng thời các cơ quan chức năng tại Trụ sở đã đẩy mạnh việc giải thích, tuyên truyền, hướng dẫn công dân chấp hành đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, về tố cáo, vận động được nhiều công dân khiếu kiện trở về địa phương, góp phần hạn chế tối đa tình trạng tập trung đông người tại khu vực trung tâm thành phố Hà Nội trong thời gian diễn ra Kỳ họp.

Đối với những vụ việc đã được tiếp và hướng dẫn, Ban Dân nguyện cũng như các cơ quan Trung ương tại Trụ sở đã tiếp nhận đầy đủ đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân để nghiên cứu, xử lý và kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra theo Kế hoạch, đảm bảo được an ninh, trật tự, an toàn tại Trụ sở và phục vụ tốt Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, không để phát sinh tình huống đột xuất, bất ngờ.

Qua theo dõi tình hình, bước đầu Ban Dân nguyện nhận thấy, trên cơ sở Kế hoạch về Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp, Ủy ban nhân dân nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chủ động triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, các địa phương đều chú trọng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là: chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện những "điểm nóng", không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài để có biện pháp giải quyết dứt điểm; tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện vượt cấp; giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên môn kịp thời xử lý các trường hợp cố tình lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối, làm mất an ninh trật tự. Nhiều địa

phương<sup>5</sup> đã thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Kỳ họp và tích cực, chủ động cử Tổ công tác đến Trụ sở Tiếp công dân trung ương ở Hà Nội để phối hợp với các cơ quan chức năng tại Trụ sở làm việc, giải quyết tình hình công dân của địa phương khiếu kiện phức tạp trong thời gian diễn ra Kỳ họp. Bằng những biện pháp cụ thể như vậy nên mặc dù vẫn còn tình trạng công dân tập trung khiếu kiện đông người, phức tạp nhưng tình hình an ninh, trật tự tại các Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, các mục tiêu bảo vệ, cơ quan hành chính Nhà nước và nơi diễn ra Kỳ họp Quốc hội vẫn được đảm bảo.

#### 4. Kiến nghị

Đề nghị Thanh Tra Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Ban Dân nguyện tổ chức tốt, có hiệu quả công tác tiếp công dân và việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tuân thủ đúng theo quy định pháp luật nhằm đảm bảo công tác tiếp công dân phục vụ Kỳ họp diễn ra an toàn, hiệu quả.

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường chỉ đạo, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo xảy ra trên địa bàn, đặc biệt là các vụ việc phức tạp, kéo dài để có hướng giải quyết dứt điểm; tổ chức tốt công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, hạn chế việc công dân khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp lên các cơ quan ở Trung ương, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trật tự xã hội. Trường hợp có đoàn công dân khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp lên các cơ quan ở Trung ương thì cần khẩn trương, kịp thời cử Tổ công tác phối hợp với các cơ quan chức năng tại Trụ sở Tiếp công dân trung ương để tiếp, vận động công dân trở về địa phương để được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Trên đây là báo cáo nhanh về tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và công tác tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, từ ngày 23/5/2022 đến ngày 06/6/2022, Ban Dân nguyện trân trọng báo cáo./.

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
  - VPTW Đảng, VPCP, T.Tra CP;
  - Tổng Thư ký Quốc hội;
  - Đoàn ĐBQH các tỉnh, TP;
  - UBND các tỉnh, TP;
  - Lưu: HC, DN;
- Epas: 45721.

**TRƯỞNG BAN**



**Dương Thanh Bình**

<sup>5</sup> Lạng Sơn, Hải Phòng, Lâm Đồng, Hồ Chí Minh, Kon Tum...

## SỐ LIỆU TIẾP CÔNG DÂN PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XV

(Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 06/6/2022)

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 465/BC-BDN ngày 07/2022 của Ban Dân nguyên)

Ngày tháng	Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và Địa điểm Tiếp công dân của Quốc hội															
	Số liệu tiếp công dân tại Hà Nội							Số liệu tiếp công dân tại Thành phố Hồ Chí Minh							Ban Dân nguyên tiếp công dân	
	Số lượt	Số người	Số vụ việc	Khiếu nại	Tố cáo	KN, PA	Đoàn đông	Số lượt	Số người	Số vụ việc	Khiếu nại	Tố cáo	KN,PA	Đoàn đông	Tại Hà Nội	Tại T.p Hồ Chí Minh
5/23/2022	17	86	17	9	1	7	4	3	3	3	3	0	0	0	5	2
5/24/2022	17	30	17	7	4	6	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0
5/25/2022	14	17	14	9	1	4	0	2	4	2	1	1	0	0	6	0
5/26/2022	30	57	30	13	8	9	3	1	1	1	1	0	0	0	9	1
5/27/2022	17	47	17	8	1	8	3	3	3	3	3	0	0	0	5	1
9-05-22(T7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/30/2022	16	29	16	9	2	5	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0
5/31/2022	11	40	11	4	2	5	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0
6/1/2022	14	28	14	9	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0
6/2/2022	18	46	18	13	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	5	0
6/3/2022	10	51	10	4	0	6	2	1	3	1	0	0	0	0	3	0
05-6-22(T7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/6/2022	17	113	4	1	0	3	3	2	7	2	2	0	0	1	3	0
Tổng cộng	181	544	168	86	21	61	23	13	22	13	11	1	0	1	50	4
Đang HN-HC	194	566	181	97	22	61	24								54	

Số liệu: Từ các báo cáo kết quả công tác tiếp công dân hàng ngày của Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ.  
Theo Luật Tiếp công dân, đoàn đông người là từ 05 người trở lên.

**TÌNH HÌNH TIẾP CÁC ĐOÀN KHIẾU KIẾN ĐÔNG NGƯỜI  
PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XV**

*(Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 06/6/2022)*

*(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 465/BC-BDN ngày 07/6/2022 của  
Ban Dân nguyện)*

**1. Hà Nội: 08 lượt đoàn, 06 vụ việc**

**1.1** Đoàn 05 công dân do bà Chu Thị Phương Dung, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội làm đại diện có đơn gửi Quốc hội đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) - Bộ Công an tạo điều kiện cho ông Đỗ Hoàng Minh- Phó Tổng Giám đốc, là người đại diện theo ủy quyền của Tập đoàn Tân Hoàng Minh hoàn tất các văn bản ủy quyền cần thiết, đảm bảo cơ sở pháp lý để thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho các nhà đầu tư và kiến nghị các nội dung liên quan đến việc Ủy ban chứng khoán Nhà nước hủy bỏ 09 lô trái phiếu. Ban Dân nguyện đã tiếp, nhận đơn của công dân để nghiên cứu chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời công dân.

**1.2** Đoàn 15 công dân do bà Chu Thị Lạc, bà Chu Thị Thanh làm đại diện, trú tại phường Cổ Nhuế 1 và Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, công dân trình bày nội dung: Khiếu nại, kiến nghị một số nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của các hộ dân để thực hiện Dự án Khu Đô thị mới Cổ Nhuế và Khu đô thị thành phố Giao Lưu tại phường Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội và một số dự án khác. UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định giải quyết nhưng công dân không đồng ý. Theo công dân phản ánh: việc bồi thường không công bằng giữa các hộ dân có đất bị thu hồi; không thực hiện đúng bảng giá đất của thành phố và một số kiến nghị khác. Liên quan đến việc này, công dân tiếp tục có đơn đề nghị thực hiện Văn bản số 9255/VPCP-V.I ngày 28/10/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình: yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và Văn bản số 1976/TTCP-C.I ngày 27/7/2016 của Thanh tra Chính phủ. Ngày 30/8/2021, UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 2830/UBND-GPMB trả lời nhưng các công dân không đồng ý. Các ông dân đề nghị được UBND thành phố Hà Nội tổ chức đối thoại, tiếp công dân theo quy định.

Thường trực tiếp công dân Thanh tra Chính phủ đã tiếp và hướng dẫn công dân liên hệ hoặc gửi đơn đến UBND thành phố Hà Nội để được xem xét, trả lời theo quy định.

**1.3** Đoàn 05 công dân do ông Phạm Văn Đạc, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội làm đại diện, có đơn khiếu nại nội dung liên quan đến việc thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự



án nối đường Đỗ Đức Dục - Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Lãnh đạo Ban Dân nguyện đã tiếp và hướng dẫn, ghi nhận ý kiến của công dân theo quy định.

**1.4** Đoàn 06 công dân do bà Trần Thị Hoà, trú tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội làm đại diện, có đơn khiếu nại Quyết định số 5448/QĐ-UBND ngày 07/12/2006 của UBND thành phố Hà Nội về việc giải quyết khiếu nại liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và xây dựng các công trình khu Đoàn Ngoại giao trên địa bàn xã Xuân Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thường trực Tiếp công dân của Văn phòng Chính phủ đã tiếp và ghi nhận nội dung, hướng dẫn công dân theo quy định.

**1.5** Đoàn 05 công dân do bà Đặng Thị Kim Tiến trú tại ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân Hà Nội làm đại diện, có đơn đề nghị cơ quan thẩm quyền xem xét không xây dựng trường mầm non tại khu Ao cá con phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân vì gần cạnh sông Lừ gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu nhỏ. Mặt khác các hộ dân đã ở đây từ năm 1991 đến nay nếu cưỡng chế thu hồi đất để xây dựng thì ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ. Thường trực Tiếp công dân của Thanh tra Chính phủ đã tiếp hướng dẫn công dân giải quyết theo quy định.

**1.6** Đoàn 38 công dân do bà Trần Thị Kiểm trú tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh Thành phố Hà Nội làm đại diện, có đơn khiếu nại nội dung liên quan đến việc thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân để thực hiện Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thụy Lâm. Thường trực Tiếp công dân của Thanh tra Chính phủ đã đề nghị công dân gửi đơn hoặc liên hệ UBND thành phố Hà Nội để được chỉ đạo, kiểm tra, xem xét, trả lời theo quy định.

## **2. Quảng Ninh: 03 lượt đoàn 02 vụ việc**

**2.1** Đoàn 23 công dân do ông Nguyễn Văn Cường, trú tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (đại diện cho gần 1000 hộ dân đang nuôi trồng hải sản trên biển) kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cho các hộ dân được giãn thời gian thực hiện thay thế vật liệu phao nổi từ xốp sang nhựa HDPE từ nay cho đến năm 2025; Việc chỉ định cho 06 doanh nghiệp cung cấp phao nổi bằng vật liệu nhựa HDPE, xem xét, đánh giá chất lượng cũng như đơn giá sản phẩm và có phương án xử lý đối với những phao xốp sau khi đã thay thế phao nhựa, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường. Thường trực tiếp công dân Thanh tra Chính phủ tiếp đã chuyển đơn của công dân đến UBND tỉnh Quảng Ninh để chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định của pháp luật.

**2.2** Đoàn 09 công dân do bà Hoàng Ngân Trang, trú tại phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, làm đại diện, có đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhóm nhà ở tại Tổ 1, khu Trung Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, nhóm nhà ở tại Tổ 4, 6 khu An Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả. Về việc này, ngày 14/10/2021, Đoàn xác minh

theo Quyết định số 635/QĐ-TNMT ngày 08/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường có Biên bản làm việc với các hộ dân.

Thường trực tiếp công dân Thanh tra Chính phủ tiếp và hướng dẫn các công dân liên hệ hoặc gửi đơn đến UBND tỉnh Quảng Ninh để chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định của pháp luật.

### **3. Hưng Yên: 02 lượt đoàn 02 vụ việc**

**3.1** Đoàn 05 người do ông Trương Đăng Tư, trú tại thôn Thư Thị, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, làm đại diện có đơn khiếu nại nội dung liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi các hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Theo công dân trình bày: Khi thực hiện triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ chính quyền địa phương không công khai, minh bạch, các hộ dân không được họp bàn, việc áp giá bồi thường, hỗ trợ không rõ ràng...

Thường trực tiếp công dân Thanh tra Chính phủ tiếp, hướng dẫn công dân gửi đơn đến UBND huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên để được xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định của pháp luật.

**3.2** Đoàn 06 công dân do ông Lê Văn Dũng, trú tại thôn 1, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, làm đại diện có đơn gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đề nghị đưa vụ việc khiếu kiện của công dân vào chương trình giám sát liên đến việc khiếu nại nội dung liên quan đến việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu đô thị Thương mại - Du lịch Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ngày 17/9/2009, Thanh tra Chính phủ có Báo cáo số 2288/BC - TTCP về kết quả rà soát, đánh giá lại sự phù hợp Dự án Khu đô thị Thương mại - Du lịch Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Công dân đề nghị các cơ quan thẩm quyền chỉ đạo UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức đối thoại với các hộ dân, xem xét điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu đô thị.

Thường trực Tiếp công dân của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp và hướng dẫn công dân.

### **4. Thành phố Hồ Chí Minh: 03 lượt đoàn 02 vụ việc**

**4.1** Đoàn 30 công dân do ông Đoàn Văn Phương, trú tại phường 25, quận Bình Thạnh làm đại diện, có đơn kiến nghị Chính phủ sớm đối thoại giữa Thanh tra Chính phủ với 115 hộ dân theo đúng Thông báo số 3407/TB-TCDTW ngày 29/10/2019 của Ban Tiếp công dân trung ương liên quan đến việc thu hồi, bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà thu hồi đất của gia đình ông để thực hiện Dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Các công dân trình bày không đồng ý với Thông báo số 1483/TB-TTCP ngày 04/9/2018 và Thông báo số 1169/TB-TTCP ngày 21/7/2021 của Thanh tra Chính phủ; Đề nghị đưa vụ việc vào rà soát theo Tổ công tác của Quyết định số 153 của Thủ tướng Chính phủ; Chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra; Sớm tổ chức đối thoại với các hộ dân theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình; Các công dân cho rằng, các hộ dân thuộc 5 khu phố, 3 phường đều nằm ngoài ranh quy hoạch; Đề nghị khắc phục hậu quả, trả lại nhà đất cho dân; Công dân sẽ không trở về địa phương khi

chưa giải quyết dứt điểm vụ việc; Đề nghị Ban Tiếp công dân trung ương bố trí để các công dân được tiếp xúc với Lãnh đạo: Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ, Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thường trực tiếp công dân Thanh tra Chính phủ đã tiếp các công dân trên, có Biên bản tiếp dân và ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của công dân để báo cáo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Đối với nội dung các công dân có đơn kiến nghị Chính phủ sớm đối thoại giữa Thanh tra Chính phủ với 115 hộ dân theo đúng thông báo số 3407/TB-TCDTW ngày 29/10/2019 của Ban Tiếp công dân trung ương liên quan đến việc thu hồi, bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà thu hồi đất của gia đình ông để thực hiện Dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thường trực Tiếp công dân của Văn phòng Chính phủ đã tiếp và biên bản ghi nhận nội dung kiến nghị của công dân để báo cáo lãnh đạo xem xét, giải quyết theo quy định.

**4.2 Đoàn 6 công dân do bà Nguyễn Thị Bích Oanh, trú tại Số 15 Đường 33, Khu C, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, làm đại diện có đơn khiếu nại UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn 100% vốn nhà nước cổ phần hóa nhằm trốn tránh việc giao nền đất cho các công dân đã hợp đồng mua nền đất dự án An phú An khánh tại phường An Phú, Quận 2 (nay là phường An Phú, thành phố Thủ Đức) các hộ đã đóng 80% đến 95% giá trị hợp đồng.**

Thường trực Tiếp công dân Thanh tra Chính phủ hướng dẫn công dân gửi đơn đến UBND Thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết theo thẩm quyền.

## **5. Tiền Giang: 02 lượt đoàn 02 vụ việc**

**5.1 Đoàn 13 công dân do ông Lê Văn Mâu, trú tại ấp 4, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang làm đại diện, có đơn khiếu nại nội dung liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của các hộ dân để xây dựng Khu Công nghiệp Long Giang tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Ngày 24/12/2019, UBND tỉnh Tiền Giang có Báo cáo số 228/BC-UBND báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.**

Thường trực Tiếp công dân của Thanh tra Chính phủ đã tiếp, hướng dẫn công dân liên hệ hoặc gửi đơn đến UBND tỉnh Tiền Giang để được xem xét và trả lời nội dung liên quan theo quy định./.

**5.2 Đoàn 14 công dân của tỉnh Tiền Giang do ông Trần Đức Minh, trú tại xã Thị Quý, thị xã Lai Cây, tỉnh Tiền Giang làm đại diện có đơn đề nghị thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại năm 2015 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc giải quyết khiếu nại của công dân liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án mở rộng Quốc lộ 1A. Về việc này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, có văn bản số 3582/BTNMT-TTr trình Thủ tướng Chính phủ xem xét kết luận tại Văn bản số 5088/VPCP-V.I ngày 18/5/2017, năm 2017 Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành các quyết**

định hủy bỏ các quyết định đã ban hành năm 2015. Ngày 06/11/2017 Văn phòng Chính phủ có văn bản số 11819/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình: UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường vận động, thuyết phục các hộ dân chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh Tiền Giang và Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến Dự án mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận qua địa bàn huyện Cai Lậy và thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang, chấm dứt khiếu nại. Ngày 27/2/2018, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 1842/VPCP-V.I thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình: Đồng ý phương án của UBND Tiền Giang nêu tại văn bản số 18/BC-UBND ngày 02/02/2018. Ngày 06/01/2020 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 102/VPCP-V.I gửi UBND tỉnh Tiền Giang; Ngày 07/12/2020, Ban Tiếp công dân tỉnh Tiền Giang có Biên bản tiếp công dân.

Thường trực Tiếp công dân của Thanh tra Chính phủ đã tiếp, hướng dẫn công dân liên hệ hoặc gửi đơn đến UBND tỉnh Tiền Giang để được xem xét và trả lời nội dung liên quan theo quy định.

#### **6. Lạng Sơn: 01 lượt đoàn 01 vụ việc**

Đoàn 30 người do ông Ngô Văn Hùng, trú tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn làm đại diện có đơn khiếu nại, tố cáo nội dung liên quan đến việc thu hồi, cưỡng chế đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Thường trực tiếp công dân Thanh tra Chính phủ đã chuyển đơn của ông Ngô Văn Hùng và các công dân đến Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn để chỉ đạo việc giải quyết và trả lời công dân.

#### **7. Bắc Ninh: 01 lượt đoàn 01 vụ việc**

Đoàn 12 người do ông Nguyễn Bá Thảo, trú tại: xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh làm đại diện, có đơn tố cáo ông Đào Quang Khải - nguyên Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bắc Ninh (nay là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) có biểu hiện sai phạm trong quản lý đất đai; Công dân đề nghị thay đổi Dự án đấu giá từ khu ao cụ Lý Được, ao cụ Cửu sang khu ao ông Kha, ao ông Việt ở cùng thôn Đoài; Công dân đề nghị công khai dự án phê duyệt và thiết kế khu nhà văn hóa thôn Đoài trước toàn dân. Ban Dân nguyện đã tiếp, nhận đơn của công dân để báo cáo lãnh đạo Ban Dân nguyện xem xét và trả lời công dân.

#### **8. Lâm Đồng: 01 lượt đoàn 01 vụ việc**

Đoàn 05 người do ông, bà Mã Chung, Điều Thị Xuân Đài làm đại diện, cùng một số công dân có đất tại Lô 90, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng có đơn khiếu nại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của các hộ dân tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để quy hoạch vào khu dân cư Lô 90 và mở rộng sân bay Liên Khương. Ngày 30/9/2010, Thanh tra Chính phủ có Kết luận số 2944/KL-TTCP kiểm tra việc bố trí, sử dụng đất tái định cư Lô 90, thị trấn Liên Nghĩa theo đơn khiếu nại, tố cáo của bà Hồ Thị Thống (đại diện các hộ dân). Tuy

nhiên, đến nay công dân có đơn phản ánh về việc UBND tỉnh Lâm Đồng chưa thực hiện đúng theo Kết luận số 2944/KL-TTCP ngày 30/9/2010 của Thanh tra Chính phủ. Về việc này, ngày 14/7/2020, Thanh tra Chính phủ có Quyết định số 468/QĐ-TTCP ngày 14/7/2020 kiểm tra việc thực hiện Kết luận 2944/KL-TTCP ngày 30/9/2010 của Thanh tra Chính phủ. Ngày 31/12/2020, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 2302/TTCP-C.II chuyển đơn của công dân đến Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Ngày 04/11/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng có Văn bản số 7899/UBND-TD trả lời nhưng công dân không đồng ý.

Thường trực tiếp công dân Thanh tra Chính phủ tiếp và hướng dẫn công dân nếu cung cấp được các chứng cứ, tình tiết mới chứng minh được nội dung khiếu nại thì gửi đơn đến UBND tỉnh Lâm Đồng để được chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại và trả lời theo quy định.

#### **9. Nam Định: 01 lượt đoàn 01 vụ việc**

Đoàn 10 người do ông Nguyễn Thành Công, trú tại: thôn Ninh Xá, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định làm đại diện có đơn đề nghị giải quyết dứt điểm khu mộ và phần mộ của dòng họ Nguyễn Tất tại thôn Ninh Xá, xã Yên Ninh, tỉnh Nam Định. Về việc này, ngày 03/12/2014 UBND tỉnh Nam Định có Thông báo số 288/TB-UBND thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết kiến nghị của dòng họ Nguyễn Tất. Theo công dân trình bày đã nhiều lần gửi đơn liên hệ nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Thường trực tiếp công dân Thanh tra Chính phủ đã tiếp và hướng dẫn công dân liên hệ hoặc gửi đơn đến UBND tỉnh Nam Định để chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định của pháp luật.

#### **10. Bình Phước: 01 lượt đoàn 01 vụ việc**

Đoàn 20 người do ông Điều Tiên, trú tại thôn 10, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước làm đại diện: Đề nghị chính quyền địa phương xem xét, giải quyết cấp đất sản xuất định canh, định cư cho các hộ dân thuộc xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Theo công dân phản ánh hiện nay công dân không có đất để sản xuất, không có việc làm không có thu nhập, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn; công dân đề nghị các cơ quan chức năng sớm quan tâm giúp đỡ giải quyết để các hộ dân ổn định cuộc sống.

Thường trực tiếp công dân Thanh tra Chính phủ đã tiếp, hướng dẫn công dân gửi đơn đến UBND tỉnh Bình Phước để được xem xét và trả lời theo quy định của pháp luật.

#### **11. Quảng Bình: 01 lượt đoàn 01 vụ việc**

Đoàn 06 người công dân do các ông, bà Trần Thị Mỹ Linh, Hoàng Tân Hiền, Hoàng Thị Tuyết, trú tại tổ dân phố 11 và 12, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình làm đại diện, có đơn khiếu nại Quyết định số 5077/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình về việc giải quyết khiếu nại (lần hai) của ông Trần Văn Đạt (chồng bà Trần Thị Mỹ Linh) và các hộ dân liên quan đến việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ruộng sâu đồng Phú Xá, phường Bắc Lý, thành

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Theo công dân trình bày: Ngày 20/4/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình có Văn bản số 1317/VPUBND-TCD trên cơ sở báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 439/STNMT-TTr ngày 15/3/2021, Hội đồng Tiếp công dân giao UBND thành phố Đồng Hới chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương kiểm tra, rà soát lại và làm việc với các hộ dân để xem xét, xử lý, trả lời công dân theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, theo công dân phản ánh đến nay vụ việc chưa được xem xét, giải quyết.

Thường trực tiếp công dân Thanh tra Chính phủ tiếp và hướng dẫn công dân liên hệ hoặc gửi đơn đến UBND tỉnh Quảng Bình để được xem xét, chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát và trả lời theo quy định của pháp luật./.